

Số: /PVHTT-TT

Văn Quan, ngày tháng 7 năm 2023

V/v triển khai tăng cường tuyên truyền
công tác phòng, chống tội phạm

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1035/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 07/7/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm;

Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì ổn định, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác phòng, chống tội phạm còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền tại một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa thường xuyên liên tục, nội dung tuyên truyền còn chung chung, chưa cụ thể, chưa sát với tình hình thực tế từng địa bàn, đối tượng; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị có lúc chưa kịp thời...

Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm. Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện một số công việc như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tích cực tuyên truyền các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, kỹ năng xử lý, ứng phó với các tình huống bạo lực, mâu thuẫn phát sinh... đến cán bộ, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên, các tầng lớp Nhân dân để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình, cộng đồng dân cư. Quan tâm làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, công tác tự quản, tự bảo vệ tài sản tại cơ quan, đơn vị, không để phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Duy trì, củng cố thể trận an ninh nhân dân vững mạnh, phát huy vai trò tích cực của các tổ chức quần chúng trong công tác phòng, chống tội phạm; quan tâm công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm gắn với thực hiện các chế độ, chính sách động viên, khuyến khích người có công, người có uy tín trong cộng đồng, các chức sắc tôn giáo, hội viên, đoàn viên... tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

2. Tăng cường thời lượng tuyên truyền, các chuyên trang, tin, mục về công tác phòng, chống tội phạm bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đấu tranh, phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 6 tháng, năm về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- UBND huyện (b/c);
- Lãnh đạo Phòng VH&TT;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hà Thị Thanh Thúy